

Source :

โพสต์ทูเดย์

61294258

Date : 12 ก.ย. 2561 Page :

A2

No :

จีพีเอสซีเคลียร์ลูกค้าโกลว์

A 2

โพสต์ทูเดย์ - จีพีเอสซีเดินสายเคลียร์ลูกค้าโกลว์ ยันซื้อหุ้นไม่ผูกขาด ราคาไฟฟ้าตามสัญญาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

นายเดิมนชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี หรือ จีพีเอสซี เปิดเผยกรณีที่มีการท้วงติงเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท โกลว์ พลังงาน หรือ โกลว์ ว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการซื้อหุ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพด้านไฟฟ้าให้กับผู้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ส่งผลดีต่อลูกค้าและจีพีเอสซีเอง

สำหรับกรณีข้อกังวลจากลูกค้าบาง

ส่วนของโกลว์นั้นจีพีเอสซีไม่ได้นั่งนอนใจ โดยที่ผ่านมาได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจว่าการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ ซึ่งลูกค้าโกลว์จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยเงื่อนไข สัญญา ราคา และการบริการลูกค้าทุกราย จะยังคงดำเนินการภายใต้กรอบสัญญาเดิมทุกประการ เพราะธุรกิจไฟฟ้าจะเป็นสัญญาระยะยาว มีการระบุราคา ปริมาณซื้อขายที่ชัดเจน ขณะที่ราคาซื้อขายจะเป็นไปตามราคาตลาด ทั้งนี้สัญญาของลูกค้าโกลว์ที่มีอยู่เฉลี่ยมีระยะเวลามากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ เตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับลูกค้าเพื่อลดข้อกังวลและให้ความมั่นใจว่าจะไม่ให้บริการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า ทั้งนี้จะดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจ ซึ่งทั้งจีพีเอสซี

และโกลว์ได้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อประกอบการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว

นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการพลังงานอิสระ กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการผลิตไฟฟ้าของจีพีเอสซีจากโกลว์นั้นไม่น่าจะเป็นการมีอำนาจเหนือตลาด เพราะเมื่อรวมกับกำลังการผลิตเดิมที่มีอยู่จะทำให้จีพีเอสซีมีกำลังการผลิตรวม 4,835 เมกะวัตต์ คิดเป็นประมาณ 10% ของกำลังการผลิตรวมทั้งประเทศ ขึ้นอยู่กับ กกพ. จะใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการวิเคราะห์

นายพรเทพ ัญญพงษ์ชัย ประธาน กกพ. กล่าวว่า วันที่ 12 ก.ย. นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ จะมายื่นหนังสือต่อ กกพ. เพื่อให้ตรวจสอบกรณีจีพีเอสซีซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ ■